



ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เรื่อง รายชื่อข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ และรายชื่อข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ รวมทั้งรายชื่อข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์)ฯ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.

(นายสรศักดิ์ เพียรเวช)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รายชื่อข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง
(Talent Management) ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๐๐๓	นายภัทรพงศ์ อีสริยะฤทธิ์	ลำดับที่ ๑
๐๐๔	นายพสธร คงเถลิงศิริวัฒนา	ลำดับที่ ๒

- หมายเหตุ**
- ข้าราชการในระบบบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นจากการเลื่อนเงินเดือนปกติในอัตราร้อยละ ๑ ของฐานในการคำนวณต่อรอบการประเมิน ทั้งนี้ เมื่อรวมกับการเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติกับกรณีพิเศษแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ ๖ ของฐานในการคำนวณ
 - ให้ส่วนราชการจัดสรรโควตาการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานสมควรได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษอย่างเพียงพอ โดยพิจารณาประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ร. กำหนดไว้แล้วเช่นเดียวกับข้าราชการอื่น ๆ